

Số: /KL-QLTTTCB

Cao Bằng, ngày tháng 8 năm 2024

## KẾT LUẬN

### Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh khí tại Công ty TNHH Lợi Nga

Thực hiện Quyết định số 450/QĐ-QLTTTCB ngày 22/5/2024 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh khí đối với Công ty TNHH Lợi Nga. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm tiến hành thanh tra. Đoàn thanh tra theo Quyết định số 450/QĐ-QLTTTCB đã tiến hành thanh tra Công ty TNHH Lợi Nga.

Xét Báo cáo 09/BC-ĐTT ngày 10/8/2024 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 450/QĐ-QLTTTCB về việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh khí tại Công ty TNHH Lợi Nga (kèm theo các hồ sơ, tài liệu liên quan), Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Cao Bằng kết luận như sau:

#### I. KHÁT QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH LỢI NGA

Công ty TNHH Lợi Nga có địa chỉ trụ sở chính tại số nhà 057, tổ 12, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên, mã số doanh nghiệp 4800896551, đăng ký lần đầu ngày 12/7/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 03/8/2020 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp; Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Nga, giới tính: Nữ; sinh ngày 23/11/1970; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Căn cước công dân số 004170007109, cấp ngày 24/6/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Số nhà 057, tổ 12, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Bộ máy quản lý: Công ty TNHH Lợi Nga có 01 giám đốc điều hành, 05 nhân viên theo hợp đồng lao động.

#### II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

##### 1. Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Theo thời kỳ thanh tra, Công ty TNHH Lợi Nga chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh khi tiến hành kinh doanh, gồm: 01 Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên, mã số doanh

nghiệp 4800896551, đăng ký lần đầu ngày 12/7/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 03/8/2020 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp.

## **2. Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh mua bán khí**

### ***2.1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG***

Công ty TNHH Lợi Nga chấp hành đúng quy định của pháp luật về giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG theo quy định, gồm: 01 Giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán LPG số 693/GCNĐDK-SCT do Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng cấp ngày 04/6/2020, có giá trị đến ngày 03/6/2030.

### ***2.2. Điều kiện lưu thông trên thị trường của chai LPG, hợp đồng thuê chai LPG***

#### ***2.2.1. Điều kiện lưu thông trên thị trường của chai LPG***

Công ty TNHH Lợi Nga không có chai LPG thuộc sở hữu của công ty, các chai LPG thuộc sở hữu của các công ty cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) theo hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Lợi Nga, bao gồm: Công ty cổ phần khí hóa lỏng Thăng Long: Chai LPG nhãn hiệu PETRODEC; Công ty TNHH thương mại Kim Lâm: Chai LPG mang nhãn hiệu SheHVL gas, VẠN LỘC; Công ty TNHH kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Lạng Sơn: Chai LPG nhãn hiệu AVALON GAS, GazDatViet, THANG LONG PETRO, SCHELLAN; Công ty TNHH xăng dầu Bắc Thái: Chai LPG mang nhãn hiệu PETROLIMEX; Công ty cổ phần khí hóa lỏng LPG Cao Bằng: Chai LPG mang nhãn hiệu CB GAS, PETROVIETNAM GAS. Các chai LPG lưu thông trên thị trường (*theo hợp đồng mua bán LPG chai*) đáp ứng các điều kiện theo quy định, đã được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (*QCVN 04:2013/BCT ban hành kèm theo Thông tư 18/2013/TT-BCT*), còn thời hạn kiểm định.

#### ***2.2.2. Hợp đồng thuê chai LPG***

Công ty TNHH Lợi Nga chấp hành đúng quy định về hợp đồng thuê chai. Nội dung thuê chai được thể hiện trong hợp đồng mua bán khí với các Công ty cung cấp khí cho Công ty TNHH Lợi Nga.

### ***2.3. Việc đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật***

Công ty TNHH Lợi Nga có 01 kho chứa LPG chai thuộc sở hữu của Công ty đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy; Giám đốc Công ty là bà Nguyễn Thị Nga và 03 nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động thuộc đối tượng được tập huấn về an toàn trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng có Giấy chứng nhận đã hoàn thành lớp tập huấn về an toàn trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (gồm ông Đinh Việt Lợi, ông Đinh Việt Bảo, ông Đoàn Hữu Ngọc). Công ty có các giấy tờ cụ thể sau:

- Phương án chữa cháy của Cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG số 2 Nga Lợi, địa chỉ tổ 10, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, đơn vị quản lý là Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nga. Phương án chữa cháy đã được Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Cao Bằng phê duyệt ngày 01/7/2014. Cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG số 2 Nga Lợi chính là địa điểm được Công ty TNHH Lợi Nga sử dụng làm kho chứa LPG chai sau khi thành lập Công ty vào năm 2016 (*trước đó là hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nga*). Tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Cao Bằng ngày 26/11/2022 có nội dung “*đã xây dựng phương án chữa cháy của cơ sở theo mẫu và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt*”. Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 53 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy, chữa cháy thì phương án này vẫn được tiếp tục được sử dụng, không phải xây dựng và phê duyệt lại do không có sự thay đổi về tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc và các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy.

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 41/TD-PCCC của công trình là Cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), địa chỉ tổ 10, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, người đại diện là bà Nguyễn Thị Nga, chủ đầu tư là Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nga do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cấp ngày 12/5/2014; Bảng đối chiếu thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy ngày 09/5/2014 của PC66 Công an Cao Bằng. Công trình cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG chính là công trình được Công ty TNHH Lợi Nga sử dụng làm kho chứa LPG chai sau khi thành lập Công ty vào năm 2016 (*trước đó là hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nga*). Từ khi được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, công trình kho chứa gas của Công ty (*trước đây là công trình cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng*) không thực hiện cải tạo, sửa chữa hay thay đổi tính chất sử dụng, thay đổi thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, do đó giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy này vẫn tiếp tục được sử dụng.

- Biên bản kiểm tra công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) ngày 04/7/2014 của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh Cao Bằng: Biên bản ngày 04/7/2014; biên bản ngày 16/7/2014; biên bản ngày 12/8/2016; biên bản ngày 26/11/2022. Phương án thực tập chữa cháy đã được Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn duyệt ngày 02/01/2024.

- Lực lượng phòng cháy và chữa cháy: Công ty có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở (gồm 01 Giám đốc, 03 nhân viên), được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy các số: 1003172, 1003174, 1003175, 1003177.

- Kiểm tra thực tế tại kho chứa LPG chai của Công ty TNHH Lợi Nga (địa chỉ: tổ 4 (thay đổi do sáp nhập tổ) phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng): Tại kho đã được niêm yết 02 bảng nội quy phòng cháy, chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, sơ đồ chỉ dẫn, biển cấm hút thuốc, cấm lửa, có bể lấy nước chữa cháy. Trang bị đầy đủ bình bột chữa cháy, bình khí chữa cháy CO<sub>2</sub>, có 01 thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas, tất cả trang thiết bị chữa cháy được để ở nơi thuận tiện gần cửa ra vào, dễ thấy và dễ lấy; nguồn điện, nguồn nhiệt được lắp đặt bên ngoài khu vực kho chứa gas. Cầu dao điện có hộp kín, các thiết bị điện đều cách chai LPG >1,5m; có 03 lối thoát nạn; kho tiếp giáp với đường giao thông, thuận tiện cho phương tiện chữa cháy tiếp cận khi có xảy ra cháy.

Căn cứ quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy, chữa cháy thì Kho chứa LPG chai thuộc Công ty TNHH Lợi Nga đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy. Tuy nhiên, Phương án chữa cháy đã được xây dựng và phê duyệt từ năm 2014. Từ năm 2016 Công ty TNHH Lợi Nga được thành lập và một số quy định về điều kiện phòng cháy, chữa cháy đã thay đổi (*ngày 10/4/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ*), do đó, Công ty TNHH Lợi Nga cần xây dựng phương án chữa cháy mới phù hợp với tính chất, mô hình hoạt động của Công ty, phù hợp với các quy định hiện hành.

### **3. Thanh tra về điều kiện chai LPG, LPG chai lưu thông trên thị trường**

#### ***3.1. Kiểm tra điều kiện đối với chai LPG***

Công ty TNHH Lợi Nga thực hiện đúng các quy định về điều kiện đối với chai LPG, Công ty lưu các loại giấy tờ hợp pháp của 05 Công ty cung cấp LPG chai cho Công ty TNHH Lợi Nga về kiểm định kỹ thuật, an toàn lao động, chứng nhận hợp quy theo quy định pháp luật đối với chai LPG trước khi lưu thông trên thị trường; thực hiện đầy đủ các quy định về đáp ứng an toàn tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và thực hiện kiểm định định kỳ theo quy định; các LPG chai lưu thông trên thị trường có nguồn gốc xuất xứ của nhà sản xuất theo quy định.

#### ***3.2. Kiểm tra điều kiện đối với LPG chai***

Công ty lưu các tài liệu chứng minh LPG trước khi nạp vào chai lưu thông trên thị trường đã được kiểm định, đáp ứng đầy đủ các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8:2019/BKHCN. Các tài liệu thể hiện được nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, đơn vị nhập khẩu.

### **4. Thanh tra về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh mua bán khí**

**4.1. Kiểm tra việc tổ chức mua, bán LPG chai theo hợp đồng với thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực và khách hàng công nghiệp**

- Việc tổ chức mua LPG chai theo hợp đồng đối với thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực: Công ty TNHH Lợi Nga thực hiện tổ chức mua LPG chai theo nội dung hợp đồng với 05 thương nhân kinh doanh khí có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực.

- Việc tổ chức bán LPG chai theo hợp đồng với thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực: Công ty chưa chấp hành tốt các quy định về bán LPG với các thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực. Cụ thể: Trong thời kỳ thanh tra, Công ty TNHH Lợi Nga tổ chức bán LPG chai với 34 Công ty kinh doanh mua bán khí, Cửa hàng bán lẻ LPG chai theo hợp đồng đã ký kết. Trong đó, Công ty TNHH Lợi Nga đã tổ chức bán LPG chai với 08 Cửa hàng bán lẻ LPG chai khi các Cửa hàng đó chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ LPG chai đã hết hiệu lực, gồm:

+ Cửa hàng Gas. Bếp Gas Hưởng Huệ, địa chỉ: Xóm 3, Nam Phong, Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; mã số thuế: 8408629060; người đại diện là ông Nông Văn Hưởng.

+ Cửa hàng gas Loan Thắng, địa chỉ: Phố Cao Bình, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; mã số thuế: 4800580734; người đại diện là bà Đàm Thị Loan.

+ Cửa hàng gas Hành Cẩm, địa chỉ: Xóm Pò Tấu, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; mã số thuế: 4800887998; người đại diện là bà Hoàng Thị Hành.

+ Cửa hàng gas Nam Linh, địa chỉ: Thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng; mã số thuế: 4800166467; người đại diện là bà Mông Thị Linh.

+ Cửa hàng Gas Mã Văn Đồng, địa chỉ: Xóm Bản Khiếu, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; Giấy chứng nhận ĐKKD số 11B8000957 do UBND huyện Bảo Lạc cấp ngày 28/4/2021; người đại diện là ông Mã Văn Đồng.

+ Cửa hàng Gas Lương Thị Chao, địa chỉ: Số nhà 30, khu 1, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng; người đại diện là bà Lương Thị Chao.

+ Cửa hàng Gas Phạm Thị Lan, địa chỉ: Phố Cũ, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng; người đại diện là bà Phạm Thị Lan.

+ Cửa hàng Gas Hà Huy Hùng, địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; người đại diện là ông Tạ Quang Sơn.

Công ty TNHH Lợi Nga đã có hành vi vi phạm hành chính “*Bán LPG chai cho thương nhân kinh doanh khí không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khí theo quy định*”, tại điểm d Khoản 2 Điều 45 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày

26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

#### ***4.2. Kiểm tra việc thực hiện quy định giá bán LPG chai cho thương nhân thuộc hệ thống mình quản lý***

Công ty TNHH Lợi Nga chấp hành đúng quy định về giá bán LPG chai cho thương nhân thuộc hệ thống mình quản lý. Tại hợp đồng mua bán thể hiện nội dung quy định về giá bán, giá bán giao và bán lẻ LPG chai, phương thức thông báo giá từng thời điểm (*bằng văn bản hoặc bằng điện thoại*) và thực hiện niêm yết giá bán lẻ theo quy định pháp luật.

#### ***4.3. Kiểm tra việc thiết lập hệ thống phân phối kinh doanh khí theo quy định của Luật Thương mại***

Công ty TNHH Lợi Nga thiết lập hệ thống phân phối khí với 34 Công ty kinh doanh mua bán LPG chai, cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy định của Luật Thương mại.

#### ***4.4. Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hệ thống phân phối do thương nhân quản lý***

Công ty TNHH Lợi Nga đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hệ thống phân phối hàng năm, Công ty có lưu biên bản kiểm tra, giám sát đối với các cửa hàng bán lẻ LPG chai thuộc hệ thống quản lý năm 2022, năm 2023. Năm 2024 chưa đến kỳ kiểm tra, giám sát hệ thống quản lý của Công ty.

#### ***4.5. Kiểm tra việc thực hiện quản lý số lượng chai LPG thuộc sở hữu của thương nhân***

Công ty TNHH Lợi Nga thực hiện mua bán LPG chai qua các hợp đồng mua bán với các Công ty cung cấp LPG chai. Do đó, các chai LPG thuộc sở hữu của các thương nhân cung cấp theo hợp đồng mua bán, không thuộc sở hữu của Công ty TNHH Lợi Nga. Do vậy, không phát sinh các nội dung về thực hiện quản lý số lượng chai LPG thuộc sở hữu của Công ty.

#### ***4.6. Kiểm tra việc tổ chức bán lẻ LPG chai trong hệ thống phân phối do thương nhân quản lý, bán trực tiếp cho khách hàng sử dụng và niêm yết công khai giá bán lẻ***

Công ty TNHH Lợi Nga không tổ chức bán lẻ LPG chai trong hệ thống phân phối do công ty quản lý. Công ty có tổ chức bán trực tiếp cho khách hàng (số lượng 767,0 kg theo hóa đơn bán hàng) và niêm yết công khai giá bán lẻ tại Công ty.

#### ***4.7. Kiểm tra việc thực hiện kiểm định theo quy định các chai LPG***

Công ty TNHH Lợi Nga lưu trữ đầy đủ các hồ sơ kiểm định theo quy định đối với các chai LPG và hồ sơ đăng ký nhãn hiệu của 05 công ty phân phối, kinh doanh khí đã ký kết hợp đồng mua bán với công ty TNHH Lợi Nga.

#### ***4.8. Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra chất lượng, bảo dưỡng và thay thế các chai LPG bảo đảm an toàn cho khách hàng sử dụng***

Công ty TNHH Lợi Nga thực hiện mua bán khí LPG chai với 05 thương nhân kinh doanh mua bán khí đủ điều kiện. Theo hợp đồng mua bán đã ký kết, các chai LPG không thuộc sở hữu của Công ty TNHH Lợi Nga, Công ty TNHH Lợi Nga chỉ được sử dụng vỏ bình cho việc kinh doanh Gas của bên cung cấp. Công ty TNHH Lợi Nga phải tuân thủ các nội dung về quản lý và luân chuyển chai LPG theo hợp đồng đã ký kết.

Đối với chai LPG đã qua sử dụng theo hợp đồng mua bán với các công ty, cửa hàng bán lẻ LPG chai: Công ty thực hiện kiểm tra chất lượng đối với các chai LPG đã qua sử dụng sau khi nhận từ các cửa hàng bán lẻ LPG chai, kiểm tra cảm quan về các dấu hiệu hư hỏng hoặc bị thay đổi một số đặc điểm so với thiết kế ban đầu. Đối với các chai LPG có thay đổi một số đặc điểm so với ban đầu, Công ty báo cáo và gửi các thương nhân cung cấp để thực hiện bảo dưỡng, thay thế.

#### ***4.9. Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng đối với sản phẩm khí***

Công ty TNHH Lợi Nga thực hiện đúng quy định về xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng đối với sản phẩm khí theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN ngày 31/03/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí. Công ty TNHH Lợi Nga có 01 bộ hồ sơ về ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại Doanh nghiệp. Tại thời điểm kiểm tra trực tiếp, Công ty duy trì việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

#### ***4.10. Kiểm tra việc thực hiện quy định của thương nhân khi có sự thay đổi về giá bán LPG***

Công ty TNHH Lợi Nga thực hiện đúng quy định của thương nhân khi có sự thay đổi về giá LPG. Có văn bản thông báo mức giá bán buôn và bán lẻ LPG chai gửi đến thương nhân trong hệ thống và gửi Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng khi có thay đổi về giá bán theo hướng dẫn tại Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Giá.

#### ***4.11. Kiểm tra tuân thủ các quy định pháp luật về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa***

Công ty TNHH Lợi Nga lưu trữ các hồ sơ đăng ký nhãn hiệu của 05 công ty cung cấp LPG chai đã ký kết hợp đồng mua bán với công ty TNHH Lợi Nga, thực hiện tốt các quy định về đăng ký nhãn hiệu.

#### ***4.12. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí***

Công ty TNHH Lợi Nga chấp hành đúng các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí. Kiểm tra trực tiếp tại công ty không có phương tiện, thiết bị đo lường phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn phương tiện, thiết bị đo lường theo quy định pháp luật.

**4.13. Kiểm tra việc thực hiện chế độ ghi chép hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính**

Công ty TNHH Lợi Nga thực hiện tốt chế độ ghi chép hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ, Nghị định số 123/2020/TT-BTC ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

**4.14. Kiểm tra việc ký hợp đồng mua bán khí với thương nhân sản xuất, nhập khẩu hoặc thương nhân kinh doanh mua bán khí hoặc thương nhân sản xuất, chế biến khí**

Công ty TNHH Lợi Nga chấp hành đúng các quy định về ký kết hợp đồng mua bán khí với thương nhân phân phối LPG, thương nhân kinh doanh mua bán khí đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

**4.15. Kiểm tra việc báo cáo hệ thống phân phối, nhãn hiệu hàng hóa và hoạt động mua bán khí trên thị trường đến Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng**

Công ty TNHH Lợi Nga thực hiện đúng các quy định về thực hiện báo cáo hệ thống phân phối kinh doanh khí và nhãn hiệu hàng hóa và hoạt động mua bán khí năm 2022, năm 2023 (năm 2024 chưa đến thời hạn báo cáo theo quy định) gửi Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

**4.16. Kiểm tra việc lập sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi LPG chai bán cho thương nhân kinh doanh LPG khác hoặc khách hàng sử dụng**

Công ty TNHH Lợi Nga lập sổ theo dõi LPG chai bán cho thương nhân kinh doanh, khách hàng. Tại sổ theo dõi có đầy đủ các thông tin sau về LPG chai: chủ sở hữu, loại chai, số sê ri chai, hạn kiểm định trên chai, tên và địa chỉ thương nhân mua LPG chai, khách hàng sử dụng, ngày giao nhận LPG chai theo quy định tại Khoản 5 Điều 22 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

**5. Thanh tra việc thực hiện các quy định chung về an toàn đối với cơ sở kinh doanh khí**

**5.1. Kiểm tra việc xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định**



Trong thời kỳ thanh tra, Công ty TNHH Lợi Nga không chấp hành quy định về xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định. Công ty đã có hành vi vi phạm hành chính “***Không xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định***”, vi phạm quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 45 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP.

***5.2. Kiểm tra việc thực hiện diễn tập các phương án trong kế hoạch ứng cứu khẩn cấp đã được chấp thuận***

Do Công ty TNHH Lợi Nga chưa xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp nên Công ty chưa thực hiện diễn tập các phương án ứng cứu khẩn cấp.

***5.3. Kiểm tra quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn được lãnh đạo cơ sở phê duyệt***

Công ty TNHH Lợi Nga thực hiện các quy trình vận hành, xử lý sự cố, Công ty có Phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở tại kho bảo quản chai chứa LPG, địa chỉ: Tổ 10, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã được giám đốc công ty là bà Nguyễn Thị Nga phê duyệt.

***5.4. Kiểm tra việc thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động***

Các chai LPG lưu thông trên thị trường theo hợp đồng mua bán giữa Công ty TNHH Lợi Nga và các công ty cung cấp đã được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 04:2013/BCT ban hành kèm theo Thông tư 18/2013/TT-BCT), còn thời hạn kiểm định.

***5.5. Kiểm tra việc thực hiện Phương tiện, thiết bị đo lường phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn phương tiện, thiết bị đo lường theo quy định pháp luật***

Tại Công ty TNHH Lợi Nga không có phương tiện, thiết bị đo lường phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn phương tiện, thiết bị đo lường theo quy định pháp luật.

***5.6. Kiểm tra việc đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các thiết bị, công trình đến hàng rào ranh giới của cơ sở hoặc những nơi cần bảo vệ theo quy định***

Kho bảo quản LPG chai của Công ty TNHH Lợi Nga có hàng rào ranh giới chắc chắn, ngăn cách giữa kho và khu dân cư, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các thiết bị, công trình đến hàng rào ranh giới của cơ sở.

***5.7. Kiểm tra việc đảm bảo các quy định về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật***

Công ty TNHH Lợi Nga chấp hành đúng quy định về phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

**5.8. Kiểm tra việc huấn luyện về kỹ thuật an toàn cho người có liên quan đến việc quản lý, người lao động làm việc tại cơ sở kinh doanh khí, kể cả người điều khiển phương tiện vận chuyển khí**

Công ty TNHH Lợi Nga sử dụng người lao động là quản lý, người làm việc tại Công ty, người điều khiển phương tiện vận chuyển khí được huấn luyện về kỹ thuật an toàn.

**5.9. Kiểm tra việc cơ sở kinh doanh khí tự tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện thực hiện việc huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động theo quy định**

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty TNHH Lợi Nga không tự tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động theo quy định theo thời kỳ thanh tra. Công ty đã có hành vi vi phạm hành chính **“Không tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động tại cơ sở kinh doanh khí theo quy định”**, vi phạm quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 45 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP.

**6. Thanh tra việc đảm bảo an toàn vận chuyển LPG chai bằng ô tô**

**6.1. Kiểm tra Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định đối với ô tô vận chuyển LPG chai**

Công ty TNHH Lợi Nga chấp hành tốt quy định về Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định đối với ô tô vận chuyển LPG chai. Công ty sử dụng 02 phương tiện xe ô tô tải thùng biển kiểm soát: 11C-037.71 và xe 11C-031.91. Công ty đã được cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy, nổ tại đối với xe ô tô vận chuyển.

**6.2. Kiểm tra việc xếp LPG chai**

Tại thời điểm thanh tra trực tiếp tại kho chứa LPG chai của Công ty, các bình LPG chai được Công ty xếp theo chiều thẳng đứng, van chai ở phía trên; các chai có dung tích dưới 99 lít được xếp thành 2 lớp, giữa các lớp có lớp ván lót và xếp không cao hơn thành xe của xe ô tô tải để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển.

### ***6.3. Kiểm tra việc đỗ ô tô chở LPG chai***

Tại thời điểm thanh tra thì ô tô vận chuyển các bình LPG chai đang dừng đỗ tại kho chứa LPG chai của Công ty để chờ bốc xếp các bình LPG chai lên xe ô tô. Tại kho của Công ty có quang cảnh sân bãi rộng, không gần các nguồn gây cháy và tại kho không có người ngoài ra vào, không có phương tiện nào đi lại được vào kho, do vậy phương tiện vận chuyển LPG chai của Công ty luôn đảm bảo an toàn cho người và không gây cản trở các phương tiện giao thông khác.

## **7. Thanh tra việc đảm bảo an toàn đối với kho chứa LPG chai**

### ***7.1. Kiểm tra việc trang bị thiết bị kiểm tra, cảnh báo rò rỉ LPG***

Tại thời điểm kiểm tra ở kho chứa LPG chai của Công ty TNHH Lợi Nga trong kho chứa có thiết bị cảnh báo rò rỉ LPG.

### ***7.2. Kiểm tra việc đặt LPG chai***

Tại thời điểm kiểm tra trực tiếp, trong kho có chứa 34 chai LPG (loại 12 kg), các chai LPG được xếp đặt tại kho thông thoáng, xếp từng hàng, dễ quan sát, dễ lấy và dễ kiểm tra các thông tin trên các chai LPG.

***7.3. Kiểm tra việc chia thành từng lô nhỏ đối với kho chứa LPG chai ngoài trời từ 1.000 kg trở lên và việc đáp ứng yêu cầu về khối lượng tồn chứa, nơi tồn chứa theo quy định đối với kho chứa LPG chai trong nhà***

Kho chứa LPG chai của Công ty có diện tích rộng, thông thoáng, các chai LPG được xếp gọn gàng theo lô. Tại thời điểm kiểm tra trực tiếp, số lượng LPG chai tồn kho chỉ có 34 chai LPG loại 12 kg, do số lượng ít nên Công ty xếp tập trung thành 1 lô gọn gàng trong kho chứa đảm bảo an toàn.

## **III. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THANH TRA**

### **1. Kết quả đạt được**

Trong thời kỳ thanh tra, từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm tiến hành thanh tra trực tiếp (17/6/2024), Công ty TNHH Lợi Nga chấp hành đúng các nội dung theo kế hoạch tiến hành thanh tra, cụ thể:

- Chấp hành quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh mua bán khí, gồm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG; điều kiện lưu thông trên thị trường của chai LPG, hợp đồng thuê chai LPG; đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật. Chấp hành về điều kiện chai LPG, LPG chai lưu thông trên thị trường, gồm: Điều kiện đối với chai LPG, LPG chai; Chấp hành về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh mua bán khí, gồm: Việc thực hiện quy định giá bán LPG chai cho thương nhân thuộc hệ thống mình quản lý; thiết lập hệ thống phân phối kinh doanh khí theo quy định của Luật Thương mại; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hệ thống phân phối do thương nhân quản lý; thực hiện quản lý số lượng chai LPG

thuộc sở hữu của thương nhân; tổ chức bán lẻ LPG chai trong hệ thống phân phối do thương nhân quản lý, bán trực tiếp cho khách hàng sử dụng và niêm yết công khai giá bán lẻ; thực hiện kiểm định theo quy định các chai LPG; thực hiện công tác kiểm tra chất lượng, bảo dưỡng và thay thế các chai LPG bảo đảm an toàn cho khách hàng sử dụng; xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng đối với sản phẩm khí; thực hiện quy định của thương nhân khi có sự thay đổi về giá bán LPG; tuân thủ các quy định pháp luật về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí; thực hiện chế độ ghi chép hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính; ký hợp đồng mua bán khí với thương nhân sản xuất, nhập khẩu hoặc thương nhân kinh doanh mua bán khí hoặc thương nhân sản xuất, chế biến khí; báo cáo hệ thống phân phối, nhãn hiệu hàng hóa và hoạt động mua bán khí trên thị trường đến Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng; lập sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi LPG chai bán cho thương nhân kinh doanh LPG khác hoặc khách hàng sử dụng.

- Chấp hành các quy định chung về an toàn đối với cơ sở kinh doanh khí, gồm: Quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn được lãnh đạo cơ sở phê duyệt; thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các thiết bị, công trình đến hàng rào ranh giới của cơ sở hoặc những nơi cần bảo vệ theo quy định; đảm bảo các quy định về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật; huấn luyện về kỹ thuật an toàn cho người có liên quan đến việc quản lý, người lao động làm việc tại cơ sở kinh doanh khí, kể cả người điều khiển phương tiện vận chuyển khí. Chấp hành quy định về đảm bảo an toàn vận chuyển LPG chai bằng ô tô, gồm: Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định đối với ô tô vận chuyển LPG chai; việc xếp LPG chai; việc đỗ ô tô chờ LPG chai. Chấp hành quy định về đảm bảo an toàn đối với kho chứa LPG chai, gồm: Trang bị thiết bị kiểm tra, cảnh báo rò rỉ LPG; việc đặt LPG chai, chia thành từng lô nhỏ tại kho chứa LPG chai; đáp ứng yêu cầu về khối lượng tồn chứa, nơi tồn chứa theo quy định đối với kho chứa LPG chai trong nhà.

## **2. Hạn chế, sai phạm**

### **2.1. Hạn chế**

Công ty TNHH Lợi Nga chưa chuẩn bị kỹ các nội dung theo yêu cầu tại đề cương báo cáo do Đoàn thanh tra chuyên ngành gửi; đã có Báo cáo theo yêu cầu của Đoàn thanh tra nhưng nội dung còn sơ sài, chưa thể hiện được rõ các kết quả việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí của Doanh nghiệp.

### **2.2. Sai phạm**

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty TNHH Lợi Nga đã có 03 hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh khí, gồm:

- Hành vi vi phạm hành chính thứ nhất: Bán LPG chai cho thương nhân kinh doanh khí không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khí theo quy định, tại điểm d Khoản 2 Điều 45 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP.

- Hành vi vi phạm hành chính thứ hai: Không tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động tại cơ sở kinh doanh khí theo quy định, tại điểm a Khoản 1 Điều 45 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP

- Hành vi vi phạm hành chính thứ ba: Không xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định, tại Điểm c Khoản 1 Điều 45 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP.

#### **IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG**

##### **1. Đối với xử lý các sai phạm**

Căn cứ kết quả thanh tra trực tiếp, Đoàn thanh tra đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-ĐTT ngày 26/7/2024 đối với Công ty TNHH Lợi Nga về 03 hành vi vi phạm hành chính:

- Bán LPG chai cho thương nhân kinh doanh khí không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khí theo quy định, tại điểm d Khoản 2 Điều 45 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP.

- Không tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động tại cơ sở kinh doanh khí theo quy định, tại điểm a Khoản 1 Điều 45 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP

- Không xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định, tại Điểm c Khoản 1 Điều 45 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP.

2. Ngày 09/8/2024 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường ban hành Quyết định số 760/QĐ-XPHC đối với Công ty TNHH Lợi Nga về 03 hành vi vi phạm hành chính nêu trên với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 110.000.000 đồng; biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được

do thực hiện hành vi vi phạm là 15.908.353 đồng. Công ty TNHH Lợi Nga đã chấp hành xong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

**3.** Đoàn thanh tra báo của Cục trưởng, chuyển thông tin về dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các đối tượng là cửa hàng bán lẻ LPG chai thực hiện hành vi mua bán LPG chai với Công ty TNHH Lợi Nga khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai đã hết hiệu lực cho Đội QLTT số 1, Đội QLTT số 2 và Đội QLTT số 4 theo quy định điểm b khoản 3 Điều 9 Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 20/2021/TT-BCT.

## **V. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ**

Từ kết quả thanh tra trên, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Cao Bằng yêu cầu:

### **1. Đối với Đoàn thanh tra chuyên ngành**

Giao Trưởng đoàn thanh tra: Công khai Kết luận thanh tra; đôn đốc, yêu cầu Công ty TNHH Lợi Nga thực hiện đầy đủ các nội dung trong biên bản thanh tra, khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong quá trình thanh tra.

### **2. Các Phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, các Đội Quản lý thị trường**

#### **2.1. Phòng Thanh tra - Pháp chế**

Kiểm tra, giám sát, đôn đốc Công ty TNHH Lợi Nga trong việc chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 760/QĐ-XPHC ngày 09/8/2024 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng.

Tham mưu Lãnh đạo Cục phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí (LPG), tiến hành rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh mua bán khí (LPG) trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp với các Phòng chuyên môn, các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác tuyên truyền các quy định pháp luật trong kinh doanh khí.

#### **2.2. Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp**

Tham mưu Lãnh đạo Cục chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh khí của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý nhằm uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí.

#### **2.3. Các Đội QLTT thuộc Cục**

Đội QLTT số 1, Đội QLTT số 2, Đội QLTT số 4 báo cáo kết quả xử lý thông tin, dấu hiệu vi phạm theo nội dung Công văn số 06/ĐTT ngày 09/8/2024, công văn số 07/ĐTT ngày 09/8/2024 và công văn số 08/ĐTT ngày 09/8/2024

của Đoàn thanh tra về chuyên giao thông tin về dấu hiệu vi phạm pháp luật về Cục QLTT (qua phòng Thanh tra - Pháp chế, địa chỉ mail trangnt1@gmail.com) **trước ngày 10/09/2024.**

### **3. Đối với Công ty TNHH Lợi Nga**

**3.1.** Tiếp tục duy trì các nội dung đã chấp hành tốt theo quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí và các văn bản pháp luật có liên quan.

**3.2.** Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay các hạn chế, thiếu sót đã được Đoàn thanh tra chỉ ra qua thanh tra. Xây dựng phương án chữa cháy mới phù hợp với tính chất, mô hình hoạt động của Công ty, phù hợp với các quy định hiện hành tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Báo cáo việc thực hiện Kết luận thanh tra gửi Cục QLTT tỉnh Cao Bằng **trước ngày 11/9/2024.**

Trên đây là Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh khí của Công ty TNHH Lợi Nga của Cục QLTT tỉnh Cao Bằng. Yêu cầu Đoàn thanh tra và Công ty TNHH Lợi Nga báo cáo thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Thanh tra Bộ Công Thương (b/c);
- Tổng Cục QLTT (b/c);
- Vụ Thanh tra - Kiểm tra (b/c);
- Thanh tra tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Công ty TNHH Lợi Nga (t/h);
- Các Phòng TMTH và CMTH (t/h);
- Các Đội QLTT (t/h);
- Các thành viên Đoàn TTCN;
- Lưu: VT, HSTT.

**CỤC TRƯỞNG**

**Trần Mạnh Hùng**